

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII¹, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức họp thẩm tra báo cáo số 424/BC-UBND ngày 21/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII (sau đây viết tắt là Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 45). Ban Pháp chế báo cáo kết quả như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Tại Kỳ họp thứ 5, Khóa XII, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 45 về chất vấn và trả lời chất vấn. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với 13 nội dung đại biểu chất vấn²; đồng thời yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở ngành, đơn vị có liên quan đến các nội dung chất vấn triển khai nghiêm túc 07 nhiệm vụ trọng tâm³ và một số nội dung khác có liên quan.

¹ Thông báo số 39/TB-TTHĐND ngày 27/10/2023 của Thường trực HĐND tỉnh.

² Gồm: Việc chậm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện, thành phố; công tác quản lý, cấp phép, xử lý tài nguyên cát, sỏi nạo vét tại các lòng hồ; việc chậm triển khai quy hoạch chung cấp huyện, xã giai đoạn 2021-2030; việc thực hiện dự án quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk Long, huyện Đăk Hà; việc thực hiện chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh hàng năm; việc sử dụng thiết bị chuyên dùng⁽²⁾ phục vụ công tác quản lý, bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum; việc chậm ban hành đơn giá mở các lớp đào tạo nghề nông thôn; việc đầu tư đường dây điện tải điện ba pha phục vụ sản xuất nông nghiệp; giải pháp xử lý thu hồi tiền đã chi truy lĩnh của các đối tượng hưởng trợ giúp xã hội⁽²⁾; việc chuyển giao vật chứng để thi hành án dân sự; về định hướng, hình thức hỗ trợ của nhà nước đối với hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú Homestay và kinh phí thực hiện đề án đào tạo cán bộ chỉ huy quân sự cấp xã.

³ (1) về kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện; (2) về công tác quản lý, cấp phép, xử lý tài nguyên cát, sỏi nạo vét tại các lòng hồ; (3) về việc triển khai quy hoạch chung cấp huyện, xã thời kỳ 2021-2030; (4) về việc thực hiện dự án quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk Long, huyện Đăk Hà; (5) về sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác quản lý Nhà nước, bảo vệ sản phẩm, thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum; (6) về thực hiện chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế hàng năm; (7) Về cung cấp điện cho sản xuất nông nghiệp ngoài khu vực dân cư.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Về kế hoạch sử dụng đất: Việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 còn chậm so với quy định (*hoàn thành trong tháng 5 năm 2023*). Đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2024 Hội đồng thẩm định đã tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện của 10 huyện, thành phố. Hiện nay, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đang chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phê duyệt theo quy định.

2. Về công tác quản lý, cấp phép, xử lý tài nguyên cát, sỏi nạo vét tại các lòng hồ: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về khoáng sản. Hiện nay các quy định pháp luật liên quan đến trường hợp này còn nhiều vướng mắc⁽⁴⁾, do đó để xử lý lượng cát, sỏi của 02 dự án tại địa bàn 02 huyện Đăk Tô, Đăk Hà theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có báo cáo Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2319/UBND-HTKT ngày 19 tháng 7 năm 2023 về nạo vét lòng hồ, xử lý cát, sỏi trong quá trình nạo vét khơi thông dòng chảy lòng hồ thủy điện. Trong thời gian chờ quy định pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện tốt việc quản lý tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh theo phương án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

3. Về việc triển khai quy hoạch chung cấp huyện, xã thời kỳ 2021-2030: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện chủ động tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng các xã và chịu trách nhiệm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch; chủ động trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện ngay sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt; phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã ngay sau khi đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng xã đảm bảo theo đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy hoạch chung. Đến nay, Sở Xây dựng đã tổ chức thẩm định quy hoạch xây

⁽⁴⁾ Cụ thể: Tại điểm b khoản 1 Điều 31 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh “... chủ trì tổ chức đấu giá đối với khối lượng sản phẩm là cát, sỏi lòng sông thu hồi được từ các dự án duy tu, nạo vét luồng thuộc vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa” mà không nêu cụ thể trường hợp cát, sỏi thu hồi trong quá trình nạo vét lòng hồ thủy điện.

Tại điểm l khoản 1 Điều 4 Luật đấu giá tài sản quy định đấu giá đối với “Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản”. Đối với cát sỏi thu hồi được trong quá trình nạo vét lòng hồ thủy điện đã chấm dứt hoạt động khai thác hiện không có cơ sở để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

dựng vùng huyện Tu Mơ Rông; các huyện còn lại⁽⁵⁾ đã tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện, hiện đang lấy ý kiến cơ quan, đơn vị có liên quan trước khi trình thẩm định theo quy định hiện hành. Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng xã Mường Hoong, xã Ngọc Linh dự kiến đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2025.

4. Về việc thực hiện dự án quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk Long, huyện Đăk Hà: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan⁽⁶⁾; tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ lên Khu tái định cư; lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống tại các khu tái định cư; rà soát, cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách cấp huyện để khắc phục các tồn tại, hạn chế tại khu tái định cư; đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan; hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà tiếp tục khắc phục từng bước, tiến tới khắc phục toàn bộ những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đảm bảo sớm ổn định đời sống, sản xuất cho các hộ dân sinh sống tại khu tái định cư.

Trong thời gian tới, thực hiện Kết luận của Đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; ý kiến của đại biểu Võ Thanh Chín và Đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình triển khai đối với dự án trên, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và các đơn vị có liên quan tiếp tục khắc phục toàn bộ những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đảm bảo sớm ổn định đời sống, sản xuất cho các hộ dân sinh sống tại khu tái định cư.

5. Về sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo vệ sản phẩm, thương hiệu Sâm Ngọc Linh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, kết quả như sau:

a) Về dự án đầu tư trang thiết bị phân tích ADN và phân tích, kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác

Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ tiếp tục phối hợp với Viện Di truyền Nông nghiệp, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện các quy trình kỹ thuật và đào tạo cán bộ chuyên môn để

⁽⁵⁾ Huyện Ngọc Hồi đang xin chủ trương cấp có thẩm quyền cho phép lập quy hoạch chung đô thị Ngọc Hồi (thay cho quy hoạch xây dựng vùng huyện), huyện Đăk Glei và huyện Kon Plông đang triển khai (đã thẩm định dự toán)...

⁽⁶⁾ Tại Công văn số 2350/UBND-KTTH ngày 21 tháng 7 năm 2023.

quản lý, vận hành thành thực kỹ thuật phân tích ADN để xác định sâm Ngọc Linh thật, giả và phân tích chất lượng sâm Ngọc Linh phục vụ công tác quản lý nhà nước và dịch vụ khi có yêu cầu. Đồng thời, rà soát để tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung danh mục định mức kinh tế - kỹ thuật phân tích, kiểm định sâm Ngọc Linh làm cơ sở xác định giá dịch vụ phân tích, kiểm định sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh (*dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2023*). Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục khoa học và công nghệ phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Website của Sở; gửi văn bản đến các cơ quan, ban ngành Trung ương, địa phương và tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sâm Ngọc Linh trên địa bàn giới thiệu mục đích, năng lực phân tích ADN và phân tích, kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh.

b) Về quản lý, bảo vệ sản phẩm, thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum

Các đơn vị, địa phương có liên quan đã triển khai nghiêm túc một số biện pháp dán tem, nhãn chống hàng giả bằng công nghệ cao và các biện pháp phù hợp khác bảo đảm nhận diện chính xác Sâm Ngọc Linh Kon Tum; Sở Khoa học và Công nghệ đang nghiên cứu tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất giống, Sâm Ngọc Linh củ và kinh doanh các sản phẩm từ cây Sâm Ngọc Linh, kịp thời xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ thương hiệu, danh tiếng của Sâm Ngọc Linh Kon Tum cũng như quyền lợi cho người tiêu dùng, doanh nghiệp, người sản xuất.

6. Về thực hiện chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế hằng năm: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với nội dung ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu, sát với từng nhóm đối tượng, nhất là tuyên truyền để người dân hiểu rõ các quy định pháp luật về bảo hiểm y tế học sinh và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Nhằm nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế một số nhóm đối tượng, giúp cho người dân có điều kiện tham gia hiểm y tế, được thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh nghiên cứu kỹ Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan để tiếp tục rà soát, xác định số liệu các đối tượng không thuộc diện được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, không có khả năng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ

sung Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND đảm bảo theo đúng quy trình, quy định (hoàn thành trước ngày 05 tháng 12 năm 2023). Hiện nay, các ngành đang phối hợp rà soát, đề xuất bổ sung đối tượng được hỗ trợ mức đóng hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo.

7. Về cung cấp điện cho sản xuất nông nghiệp ngoài khu vực dân cư: Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục làm việc, đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực Kon Tum quan tâm đầu tư xây dựng lưới điện 3 pha, ưu tiên trước hết cho các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và những nơi cần thiết khác để tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, tăng năng suất, sản lượng hàng hóa, xóa đói giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở đề nghị của tỉnh Kon Tum và chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Kon Tum đang rà soát tổng thể nhu cầu sử dụng điện của 59 vùng sản xuất nông nghiệp ngoài khu dân cư theo kết quả rà soát của Sở Công thương và UBND các huyện, thành phố, lập danh mục dự án, phương án đầu tư cấp điện theo thứ tự ưu tiên, phân kỳ hợp lý, báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Trung để đăng ký theo kế hoạch đầu tư xây dựng hằng năm.

8. Về một số nội dung khác như triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và giải pháp xử lý thu hồi tiền đã chi truy lĩnh của các đối tượng hưởng trợ giúp xã hội; việc ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và quy định định mức kinh tế - kỹ thuật ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng trên địa bàn tỉnh; về định hướng, hình thức hỗ trợ của nhà nước đối với hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú Homestay. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp, kịp thời khắc phục các hạn chế, tồn tại đã được nêu tại Nghị quyết.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Thực hiện Nghị quyết số 45, Ủy ban nhân dân tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan⁷ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại đã được nêu tại nghị quyết đã chỉ ra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các nội dung đã chất vấn. Qua thẩm tra, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 45 của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhận thấy Ủy ban nhân dân tỉnh đã tích cực chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc 07 nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đề ra và đạt được một số

⁷ Công văn số 2350/UBND-KTTH ngày 21 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh

kết quả đáng ghi nhận.

2. Hạn chế, khuyết điểm

Qua theo dõi, giám sát các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy một số nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhưng có nội dung vẫn thực hiện chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật, theo tiến độ nhiệm vụ được giao như: phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm; Quy chế quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng Hệ thống thiết bị phục vụ tách chiết, nhân bản, kiểm tra ADN Sâm Ngọc Linh; việc khắc phục sai phạm trong việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội. Có nội dung chưa xác định được thời điểm hoàn thành như: Dự án quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk Long, huyện Đăk Hà; công tác quản lý, cấp phép, xử lý tài nguyên cát, sỏi nạo vét tại các lòng hồ. Tại báo cáo và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh chưa thể hiện rõ lộ trình, thời gian và giải pháp thực hiện các nội dung mà đại biểu chất vấn.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Ban hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo sớm rà soát khắc phục các hạn chế, khuyết điểm về việc thực hiện Dự án quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk Long, huyện Đăk Hà (*Về nội dung này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức khảo sát thực tế, đang xem xét, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh*).

2. Thực hiện tốt công tác quản lý, cấp phép, xử lý tài nguyên cát, sỏi nạo vét tại các lòng hồ. Có phương án xử lý, giải quyết lượng cát, sỏi của 02 dự án tại địa bàn 02 huyện Đăk Tô, Đăk Hà sau khi có ý kiến của Văn phòng Chính phủ; tăng cường quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông chưa khai thác; tiếp tục phối hợp quản lý, giám sát khối lượng sản phẩm nạo vét được (*cát, sạn sỏi...*), kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm (*nếu có*).

3. Chỉ đạo các huyện, thành phố sớm hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng thời gian quy định.

4. Sớm ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng Hệ thống thiết bị phục vụ tách chiết, nhân bản, kiểm tra ADN và Hệ thống thiết bị kiểm định thành phần hoạt chất sinh học saponin Sâm Ngọc Linh⁸. Tăng cường kiểm tra xử lý các đối tượng mua bán Sâm Ngọc Linh giả, hàng kém chất lượng nhằm bảo vệ thương hiệu của Sâm Ngọc Linh cũng như quyền lợi cho người tiêu dùng, doanh nghiệp, người sản xuất.

⁸ Dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2023 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Kon Tum để đẩy nhanh tiến độ lập danh mục đầu tư, phương án đầu tư cấp điện 3 pha cho sản xuất nông nghiệp ngoài khu dân cư trên địa bàn tỉnh, đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp với ngành điện để khảo sát lập phương án đầu tư cấp điện

6. Chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp xử lý sai phạm trong việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và giải pháp xử lý thu hồi tiền đã chi truy lĩnh của các đối tượng hưởng trợ giúp xã hội. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, triển khai đối với loại hình lưu trú homestay góp phần phát triển du lịch bền vững.

7. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung chưa hoàn thành, trong đó cần xác định rõ đối tượng thực hiện, lộ trình, thời gian cụ thể và giải pháp thực hiện các nội dung mà đại biểu chất vấn. Báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để tiếp tục theo dõi, giám sát.

Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 6 xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Trần Bá Tuấn